

การเปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีถิ่นที่อยู่และอาชีพแตกต่างกัน

บทคัดย่อ  
ของ  
ประจวบ อุ่นน้อย

เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
ตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

มิถุนายน 2547

ประจวบ อุ่นน้อย. (2547). การเปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีถิ่นที่อยู่และอาชีพแตกต่างกัน. วิทยานิพนธ์ ค.ม.  
(การบริหารการศึกษา). พระนครศรีอยุธยา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พระนครศรีอยุธยา. คณะกรรมการควบคุม : คร.กวีติ ศรีวิเชียร,  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอรุณ อุทธิรงค์.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานของผู้ปกครองนักเรียนที่มีถิ่นที่อยู่และอาชีพแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2546 จำนวน 1,178 คน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม  
แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูล  
โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสองทาง  
ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้ปกครองที่มีถิ่นที่อยู่ต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาด้านการทำหน้าที่  
เป็นผู้ปกครอง ด้านการสื่อสาร ด้านการอาสาสมัคร ด้านการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่บ้าน  
ด้านการตัดสินใจ แต่ละด้าน และโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่มีความต้องการมีส่วนร่วมจัด  
การศึกษาด้านการดำเนินงานร่วมกับชุมชนแตกต่างกัน
2. ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาด้านการทำหน้าที่  
เป็นผู้ปกครอง ด้านการสื่อสาร ด้านการอาสาสมัคร ด้านการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่บ้าน  
ด้านการตัดสินใจ ด้านการดำเนินงานร่วมกับชุมชน และโดยรวมแตกต่างกัน
3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างถิ่นที่อยู่และอาชีพของผู้ปกครองต่อความต้องการมีส่วนร่วม  
จัดการศึกษาด้านการสื่อสาร ด้านการอาสาสมัคร ด้านการตัดสินใจ ด้านการดำเนินงานร่วมกับ  
ชุมชน และโดยรวม แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างถิ่นที่อยู่และอาชีพของผู้ปกครองต่อความต้องการ  
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านการทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองและด้านการส่งเสริมให้เกิด  
การเรียนรู้ที่บ้าน